

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG TƯ 2024

## Sự kiện sắp đến

- Ngày 7/5 - 10/5 : Buổi chụp ảnh học sinh toàn trường
- Ngày 6/5 - 17/5 : Kỳ thi cuối kỳ 2 chương trình tiếng Việt
- Ngày 24/5 - 30/5 : Kỳ thi cuối kỳ 2 chương trình Quốc tế và các môn tiếng Anh
- Ngày 31/5 : Tổ chức sự kiện ngày Quốc tế thiếu nhi

## Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính thưa quý phụ huynh,

Kỳ thi cuối kỳ 2 đang đến thật gần, tất cả các em học sinh cần được duy trì thường xuyên các thói quen học tập tốt và nghỉ ngơi đều đặn để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

Bước sang tháng 5, giáo viên và học sinh bắt đầu chuẩn bị cho các tiết mục trong buổi Lễ Tốt nghiệp và Biểu diễn Văn nghệ Cuối năm. Các em học sinh đã chăm chỉ luyện tập, cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ các tiết mục của lớp. Trong sự kiện này, nhà trường sẽ tuyên dương thành tích và nỗ lực học tập của tất cả các em học sinh, cũng như tổ chức lễ Tốt nghiệp đánh dấu cột mốc quan trọng của học sinh các lớp Dự bị Tiểu học, lớp 12 Song ngữ và lớp A Level đã hoàn thành chương trình học của mình.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ công bố Giải thưởng Học Thuật ở mỗi khối lớp, Quán quân môn học trong chương trình quốc tế của Cambridge, các giải thưởng Thể thao và giải thưởng Công dân ưu tú. Hy vọng tất cả quý phụ huynh và học sinh sẽ có một đêm sự kiện tuyệt vời vào thứ Hai ngày 17/6/2024.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Bradman McCarthy**

Hiệu trưởng





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG TƯ 2024

## Thông điệp từ Ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý Phụ huynh,

Tíc...tắc ....tíc....tắc....., đồng hồ đếm ngược trước giờ G – Mùa thi cử đã đến.

Các em học sinh lớp 9 và lớp 12 đang chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút, để tranh thủ ôn luyện chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì II, rồi đến kì thi Tuyển sinh lớp 10, kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Trong tuần từ 22/4 đến 26/4/2024, thực hiện lịch thi chung của toàn thành phố dành cho lớp 9 và lớp 12, nhà trường đã tổ chức kì thi đúng quy định, học sinh tham gia nghiêm túc.

Với những lo lắng vì giờ thi lệch với giờ học trong tuần của các em, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với Phụ huynh học sinh trong việc đôn đốc, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm túc về vấn đề giờ giấc.

Trong các buổi kiểm tra, học sinh lớp 9 và lớp 12 đã đảm bảo việc đến lớp đúng giờ, tự giác trong ý thức học tập và thể hiện sự cố gắng nỗ lực vượt bậc. Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 5 tới.

Cũng trong tháng 5 tới đây, tất cả học sinh các lớp song ngữ còn lại sẽ bước vào kì kiểm tra cuối năm từ ngày 6/5 – 10/5/2024. Chúc các em bình tĩnh, tự tin và gặt hái được kết quả cao.

Nhà trường xin được chúc mừng những thành tích mà học sinh đã đạt được:

- Em Nguyễn Hoàng Hà – Học sinh lớp 6A đạt Top 15 %, Giải Đồng cuộc thi Toán Quốc tế Kangaroo

- Em Trần Đại Nghĩa – Học sinh lớp 3B đạt giải Khuyến khích cuộc thi Vioedu cấp thành phố.

Chúc các em học sinh luôn mạnh mẽ, tự tin tiếp tục chinh phục nhiều đỉnh cao khác.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Hồ Thị Thuý Vân/ Lê Thị Phương Nhi**

**Ban giám hiệu SVIS**







# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG TƯ 2024

## Thông điệp từ hiệu phó (Khối Trung học)

Kính gửi quý phụ huynh,

Kỳ thi chính thức của Cambridge đã đến! Kỳ thi đã bắt đầu từ ngày 17/4 với phần thi Nói - môn tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của lớp IGCSE2 và sẽ kết thúc vào ngày 13/6 với môn Kinh tế học của lớp A-Level. Học sinh các lớp IGCSE2, AS-Level và A-Level sẽ tiếp tục hoàn thành bài thi các môn trong hai tháng tới. Giáo viên rất mong đợi được thấy các thể hiện và tỏa sáng với những kiến thức mà các em đã tích lũy được trong suốt quá trình các em tham gia chương trình IGCSE và A-Level.

Thời gian trước và trong mùa thi có thể thật khó khăn ở một số gia đình vì một vài lý do sau. Thứ nhất, tiêu chuẩn của các kỳ thi Cambridge rất khắt khe, đòi hỏi học sinh phải trang bị kiến thức thật vững vàng. Lý do tiếp theo là sẽ luôn có một mức độ áp lực nhất định đối với mỗi gia đình trong thời gian này.

Việc hỗ trợ của phụ huynh là nhân tố then chốt trong thành công của học sinh và có nhiều cách mà gia đình có thể đồng hành và khích lệ các em.

### 1. Bình tĩnh và tập trung

Giúp học sinh duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày trong thời gian căng thẳng này. Các em học sinh sẽ có nhiều áp lực trong giai đoạn này, chính vì vậy các em cần được quan tâm và động viên. Chúng ta hãy lạc quan tích cực, và cho các em biết gia đình luôn ở bên các em.

### 2. Nói chuyện với con về chủ đề bài thi

Khuyến khích các em trao đổi về những nội dung kiến thức đã được học. Điều này sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức và khiến các em cảm thấy tự tin.

### 3. Thư giãn và nghỉ giải lao đều đặn

Trong giai đoạn này, hầu hết các em sẽ miệt mài ôn luyện và học tập một cách nghiêm túc. Các em có thể sẽ cần được nhắc nhở để nghỉ giải lao. Thức cả đêm để ôn bài không hẳn là việc tốt, cũng như học liên tiếp trong một ngày dài mà không nghỉ ngơi. Thời gian thư giãn cuối ngày sẽ giúp các em ngủ ngon, điều này rất quan trọng cho sức khỏe của học sinh.

Cảm ơn quý phụ huynh đã ủng hộ và động viên các em trong suốt năm học, đặc biệt là trong mùa thi này. Cảm ơn sự tin tưởng của phụ huynh dành cho trường SIS với tư cách là nhà giáo dục để giúp chuẩn bị cho các em trong thời điểm quan trọng này. Nhà trường mong đợi được cùng phụ huynh chúc mừng thành công của các em vào cuối năm nay.

**Stephanie Shepperd**

Hiệu phó





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG TƯ 2024

## Thông điệp từ hiệu phó (Khối Tiểu học)

Kính gửi quý phụ huynh,

Kỳ thi học kỳ 2 dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 sẽ diễn ra từ thứ sáu, ngày 24/4 đến thứ năm ngày 30/5. Kết quả bài thi sẽ chiếm 50% điểm cuối kỳ của học sinh, 50% còn lại sẽ đến từ các bài đánh giá trên lớp.

Học sinh chương trình Song ngữ lớp 1 đến lớp 12 sẽ hoàn thành 4 bài thi môn tiếng Anh. Học sinh chương trình quốc tế lớp 1 đến lớp 8 sẽ thi môn tiếng Anh (4 bài thi), môn Toán và Khoa học.

Lịch thi cụ thể như sau:

- Bài thi Tiếng Anh 1 (Nói): Thứ Sáu, ngày 24/5 đến thứ Tư, ngày 29/5.
- Bài thi Tiếng Anh 3 (Đọc hiểu & Ngôn ngữ): Thứ Sáu, ngày 24/5.
- Bài thi Tiếng Anh 2 (Viết): Thứ Hai, ngày 27/ 5.
- Bài thi Tiếng Anh 4 (Nghe): Thứ Ba, ngày 28/ 5.
- Môn Toán: Thứ Tư, ngày 29/ 5.
- Môn Khoa học: Thứ Năm, ngày 30/ 5.

Chúc tất cả các em học sinh đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp đến! Nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào về kỳ thi, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được giải đáp.

Trân trọng

## Niall Elliot Reed

Hiệu phó







# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG TƯ 2024

## Thông điệp từ Trường khối Mẫu giáo

Trong tháng 4, học sinh khối Mẫu giáo đã được học về Trái Đất, hoa và các loại thực vật. Các em rất vui và hào hứng tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp. Làm vườn là một trong những hoạt động trải nghiệm ngoài trời thú vị nhằm khuyến khích các em tập dần thói quen ăn uống lành mạnh và cho các em cơ hội tìm hiểu thêm về môi trường.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, tất cả các lớp đã sáng tạo ra những trang phục tuyệt đẹp từ các nguyên liệu mỹ thuật, vật liệu tái chế như báo, cuộn giấy vệ sinh, màng bọc thực phẩm, túi nhựa và chai lọ.

Để giới thiệu đến mọi người những tác phẩm độc đáo của mình, giáo viên khối Mẫu giáo đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang mùa xuân trong sân vườn của trường cho tất cả các em học sinh. Các em tự tin đi catwalk trên thảm đỏ trước nhiều khán giả, thể hiện xuất sắc những tác phẩm của mình và trình diễn như những người mẫu thực thụ trên sàn diễn.

Khối mẫu giáo rất háo hức, mong chờ đến ngày hội Văn hóa Quốc tế và ngày Quốc tế Trẻ em sắp tới. Giáo viên sẽ cập nhật đến phụ huynh thông tin chi tiết khi gần đến ngày diễn ra sự kiện.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

## Võ Thị Thùy Ngân

Trường khối Mẫu giáo

